



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๐๙๗

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8




กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด ถัด จากเรือรอต เมืองหลวงของประเทศไทย







ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 146/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

-  ผู้ว่าฯกทม. ตรวจสอบสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
-  ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
-  ตรวจสอบโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง ในพื้นที่เขตราชเทวี

ข่าวสำนักงานเขต

-  ชนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-  มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
-  หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
-  ประเวศนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ และขยะอันตราย

กทม. เปิดสายด่วนโควิด 50 เขต รองรับผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่ 50 เขต

กรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเปิดให้บริการสายด่วน 50 สำนักงานเขตๆ ละ 20 คู่สาย ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เพื่อประสานความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วขึ้น พร้อมให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การลงทะเบียนรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) การดูแลในระบบศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตอบคำถามและข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับโควิด-19

ข่าวผู้บริหาร

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

(19 ส.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย” ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพาร์ค เขตสวนหลวง และศูนย์การค้า ทูริ ดิจิทัล พาร์ค เขตพระโขนง พร้อมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “ครัวหอการค้าไทย” ประกอบด้วย ชุดอาหารกล่อง จำนวน 100 ชุด ผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน น้ำผลไม้และน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ Cooling Hygiene จากกลุ่มบริษัททองกฤษตราวุธ มูลนิธิดวงวานิช ครอบครัวย่างวานิช ครอบครัวยุทธชัยณรงค์ เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 2 จุด โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสภาหอการค้าไทย ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย ผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพีเรียลพาร์ค ผู้บริหารศูนย์การค้าทูริ ดิจิทัล พาร์ค ผู้บริหารเขตสวนหลวง ผู้บริหารเขตพระโขนง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณสภาหอการค้าไทย ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพาร์ค และ ศูนย์การค้าทูริ ดิจิทัล พาร์ค ที่เชื้อเชิญสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หรือ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” สำหรับสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ อิมพีเรียลพาร์ค เขตสวนหลวง เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพาร์ค -โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 09.00-17.00 น. โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 800 คน ส่วนวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรับบริการที่จุดนี้ประมาณ 1,200 คน ในส่วนของสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ ศูนย์การค้าทูริ ดิจิทัล พาร์ค เขตพระโขนง เป็นความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - ทูริ ดิจิทัล พาร์ค - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 09.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1,400 คน ส่วนวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรับบริการที่จุดนี้ประมาณ 1,500 คน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทาง “ไทยร่วมใจ” กรุงเทพฯ ปลอดภัย ที่มีคิวฉีดวัคซีนวันที่ 27 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 ให้มารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 - 21 ส.ค. 64 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ” หรือหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทยได้ทั้ง 25 แห่ง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าแม้จะได้รับบริการฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งไปที่สาธารณะ 2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อจะได้ลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

----- (อรุณรัตน์/สกนธ์...สปส. รายงาน)

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

(19 ส.ค. 64) เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอเอสกรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย 1. ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) วัดมณีนิมิตการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ รองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ฯ 43 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64) มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย 2. ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ศูนย์กีฬาประชาชนเวสต์ เขตจตุจักร ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องลีลาส และพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารโรงยิม รองรับผู้ป่วยได้ 180 เตียง เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ฯ 87 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64) มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง และศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชาภิวัฒน์ เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย 3. ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation Plus : CI Plus) ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร เขตจตุจักร ใช้อาคารกีฬาในร่ม จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 มีผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ฯ 72 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64) ปัจจุบันได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสี่เหลี่ยม ให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง และศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย 4. ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) โรงเรียนการไปรษณีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 118 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ฯ 71 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64) มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 หุ่นสองห้อง เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 9,390 เตียง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว 64 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64) โดยมีเป้าหมายเปิดศูนย์พักคอยให้ได้มากที่สุด เพื่อแยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขบริหารจัดการผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจประสานฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (CI Plus) กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง ในพื้นที่เขตราชเทวี

(19 ส.ค. 64) เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาริบัติ จิตอาสารามาริบัติ ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมให้ข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 4,000-5,000 คน ต่อวัน ส่งผลให้โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในกลุ่มสี่เหลี่ยมสีแดงเข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงทำให้เกิดปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ยกระดับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) โดยมีเป้าหมายกลุ่มเขตละ 1 แห่ง เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิดกลุ่มสี่เหลี่ยมที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต มีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ปอด เพื่อช่วยในการประเมินอาการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ทำให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการไม่รุนแรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง ใช้พื้นที่อาคาร 4 ชั้นของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง แบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 83 เตียง ผู้ป่วยหญิง 87 เตียง โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาริบัติเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสารามาริบัติ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยตลอดจนทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือให้ออกซิเจน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง จากข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64 มีจำนวนผู้ป่วยที่ครองเตียง 91 ราย เตียงคงเหลือ 79 เตียง ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านได้แล้ว 213 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม 302 ราย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ - ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร เขตจตุจักร รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง กลุ่มกรุงเทพกลาง - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง กลุ่มกรุงเทพใต้ - วัดสุทธิวราราม เขตสาทร รองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก - มี 2 แห่ง 1. รานจงกั้วเหยียน เขตลาดกระบัง รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง และ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง กลุ่มกรุงเทพเหนือ - วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง กลุ่มกรุงเทพใต้ - ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค เขตบางแค รองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 990 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64)

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย สืบค้นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 23 ส.ค. 64 ณ ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ วันที่ 24 ส.ค. 64 โรงเรียนศึกษานารี และ วันที่ 25 ส.ค. 64 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

เขตประเวศ วันที่ 23 ส.ค. 64 ณ ชุมชนปากคลองสองห้อง ซ.อ่อนนุช 63 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรววจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 25 ส.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดแฮปปี้ มาร์เก็ต ซ.รามอินทรา 127 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ซ.สรรพากร 1 ซ.สุขุมวิท 103/1-103/2 ซ.สาขาล 8 แยก 4-6 และบริเวณเกาะกลาง ถ.เทพรัตน และวันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 05.00-08.00 น. บริเวณ ถ.สรรพากร ตั้งแต่หน้าบริษัทไม้อัดไทย ถึง ซ.กุศลศิลป์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตประเวศ วันที่ 23 ส.ค. 64 ณ มัสยิดอามาน่าตุลอิสลาม (สุเหร่าศาลาลอย) ถ.อ่อนนุช ซ.53 สุเหร่าเกาะกลาง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ 4-5 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัวริมบ่อ ถึงปากซอย โรงเรียนอามาน่าตุลอิสลาม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าร้านคุณเอ ถึงสวนหย่อมสวนของพ่อ และ ถ.คูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตมีนบุรี วันที่ 23-25 ส.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-แยกราษฎร์อุทิศ

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ของเหลือใช้ และขยะอันตราย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วัสดุอุตสาหกรรม และบริการสุขสิ่งปฏิภูม และไขมัน ในวันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 แขวงดอกไม้น้ำ เขตฯ ซึ่งขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเก็บรวบรวม ขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ใช้แล้ว นำมาวางไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 09.00 น. กรณี ขยะอันตรายเช่น หลอดไฟแบตเตอรี่แห้ง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยา/เครื่องสำอางหมดอายุให้นำใส่ถุงผูกปากถุงตั้งวางข้างถังขยะ เพื่อเจ้าหน้าที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ หากประสงค์จะสุขสิ่งปฏิภูมและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)